

## กรุงศรี เปิดบริการ Krungsri Blockchain Interledger โอนเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ จาก สปป.ลาว มายังประเทศไทย

กรุงเทพฯ (11 พฤศจิกายน 2562) -- กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดตัวบริการ Krungsri Blockchain Interledger โอนเงินจาก สปป.ลาว มายังประเทศไทย แบบเรียลไทม์ รองรับทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและบาท ช่วยสนับสนุนธุรกิจการค้าไทย-สปป.ลาว เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจแบบไร้พรมแดน

นายแดน ฮาร์ไซโน ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและ สปป.ลาว เติบโตและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงศรีจึงนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้เพื่อสนับสนุนการธุรกิจการค้าระหว่างสองประเทศ โดยธนาคารได้เปิดตัว Krungsri Blockchain Interledger ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไทย-สปป.ลาว ให้สามารถโอนเงินระหว่างประเทศสำเร็จภายในเวลาไม่กี่วินาที ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันทำการ และนวัตกรรมดังกล่าวยังสามารถรองรับทั้งสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐด้วย”

“กรุงศรีเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว โดยวิจัยกรุงศรีได้คาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ สปป. ลาว เติบโตอยู่ที่ 6.4% ในปี 2562 และ 6.5% ในปี 2563 และหากดูตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไปยัง สปป. ลาว (Foreign Direct Investment) พบว่านักลงทุนจากประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ที่ลงทุนใน สปป. ลาว ดังนั้นการเปิดตัวนวัตกรรม Krungsri Blockchain Interledger จะช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจไทยและ สปป. ลาว ให้ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” นายแดน กล่าวเพิ่มเติม

ปัจจุบัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีสาขาอยู่ใน สปป. ลาว จำนวน 2 สาขา ได้แก่ เวียงจันทน์ และ สะหวันนะเขต และยังมีดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อผ่อนชำระให้แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ใน สปป.ลาว ภายใต้แบรนด์ “กรุงศรี ลีสซิ่ง” ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ 5 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นวัตกรรม Krungsri Blockchain Interledger ของกรุงศรีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์ทางการเงินสำหรับภาคธุรกิจ จากความสำเร็จในการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์เป็น

ครั้งแรกในการซื้อ-ขายน้ำมันระหว่างไออาร์พีซีและ บริษัท พลังงานบัวสวรรค์ จำกัด คู่ค้าของไออาร์พีซีใน สปป. ลาว และต่อมากrungศรีได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าองค์กรชั้นนำในไทยและต่างประเทศร่วมใช้ นวัตกรรม Krungsri Blockchain Interledger ภายใต้กรอบ BOT Regulatory Sandbox และส่งผลให้ Krungrsri เป็นธนาคารแรกที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมที่นำเทคโนโลยี ดังกล่าวระหว่างไทยกับสปป.ลาว

-จบ-

### เกี่ยวกับกรุงศรี

**กรุงศรี** (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้าน สินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 74 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งใน กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อ ผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 698 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 658 สาขา และสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,969 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียัง เป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคล มากกว่า 8.9 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตรา เติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินดีด้อย จำกัด) อีกด้วย

**กรุงศรี** มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็น สมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

### เกี่ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 1,800 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 150,000 คน ซึ่งนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งรวมทั้ง MUFG Bank, Ltd. มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น (ทรัสต์แบงก์ชั้นนำของญี่ปุ่น) และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

ข่าว / Press Release



**ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ**

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02 296 6188, 02 296 4023

อีเมล: [Krungsri.PR@krungsri.com](mailto:Krungsri.PR@krungsri.com)